



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวนหน้า</p> <p>เว็บไซต์ nationtv</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดอบรมการใช้กัญชารักษารโรคในบุคลากรทางการแพทย์ ว่า กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร คาดว่าจะเริ่มอบรมแพทย์และเภสัชกรชุดแรกได้ในวันที่ 19-20 มี.ค.นี้ จากนั้นทยอยจัดการอบรมอีก 7 ชุด ซึ่งวิทยากรผู้อบรมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท มะเร็ง และอายุรกรรมประสาท และเจ้าหน้าที่จากสถาบันธัญญารักษ์ ผู้ที่ได้รับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบก่อน และหลังการอบรมเพื่อนำไปประเมินผล และได้รับใบประกาศรับรองจากกรมการแพทย์ โดยอย.จะรวบรวมจัดทำระบบทะเบียนรายชื่อแพทย์และเภสัชกรที่สามารถรักษาสั่งจ่ายกัญชาได้เพื่อความปลอดภัย รวมถึงเพื่อให้ประชาชนทราบเป็นข้อมูล</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ธีระศ กรีษนิยรวินด์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้เปิดให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชาหลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษและครอบครองกัญชา 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้ มีผู้โทรสอบถามรวม 3 วัน 1,926 ราย และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชา 11 ราย คำถามที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับการปลูก การนิรโทษ และการนำเข้า เป็นต้น โดยมีผู้ป่วยแจ้งขอครอบครองกัญชา 1 ราย อย.ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด</p>
<p>แนวนหน้า</p>	<p>วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมี.ค.ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ซึ่งในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด ปี 2561 มี 231 ราย ส่วนใหญ่เสียชีวิตเป็นกลุ่มตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด พื้นที่เล่นต้องปลอดภัย มีคอกกั้น ส่วนเด็กโตสอนให้ยึดหลัก "ตกน้ำ อย่าตกใจ ตั้งสติ ลอยตัวไว้" การช่วยเพื่อนที่ตกน้ำ ให้ใช้หลัก "ตะโกน โยน ยื่น"</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปีนี้ กรมฯ ได้ชวนประชาชนช่วยกันรณรงค์ "บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ" ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน รถกระจายเสียง และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และชุมชน ตระหนักถึงโอกาสเสี่ยง วิธีการป้องกันการจมน้ำ รวมทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันให้เกิดทีมผู้ก่อการดี อย่างน้อยตำบลละ 1 ทีม</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p>คำตอบแทนบุคลากร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายรัชกี สาริระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข กล่าวถึงหนังสือชะลอการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ. 11 และ 12 ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 ว่า ระดับกระทรวงไม่น่าจะมีผิดพลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามว่าเรื่องนี้มีที่มาอย่างไร ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกังวลว่าจะมีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ดังนั้น สธ.ควรรีบแก้ไข เรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งการจัดสรรค่าตอบแทนตามจ.11-12 ที่ผ่านมามีปัญหาค่อนข้างมาก ดังนั้น ชมรมวิชาชีพทุกชมรมกำลังหารือกันอยากให้อี้อคำตอบแทนมาร่างใหม่</p>
<p>เพจ พยาบาลไทยวันนี้</p>	<p>-โพสต์ภาพ Key message ของนพ.ไพศาล ตันคุ้ม รองปลัด สธ. เกี่ยวกับการชะลอการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคน จ. 11-12 เนื่องจากตรวจพบข้อมูลบุคลากรและค่าแรงยังไม่เป็นปัจจุบัน มอบผู้ตรวจเขตสุขภาพตรวจสอบเร่งแก้ไข และจะรีบจัดสรรให้โดยเร็วภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมกับระบุว่า ให้จับตาความคืบหน้า ครบกำหนด 16 มี.ค.</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>วันเด็กพิการโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 3 มี.ค. เป็นวันเด็กพิการโลก เน้น 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ทำให้ประชาชนได้ตระหนักว่าปัญหาเด็กพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาที่รุนแรง 2.สนับสนุนให้มีการสำรวจข้อมูลความพิการในทารกเพื่อให้รู้ถึงปัญหา 3.สนับสนุนให้มีการป้องกัน และ 4.การให้การรักษาร่วมกับการทำวิจัย</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ในปี 2561 ประเทศไทยพบภาวะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พิการแต่กำเนิด 2.17% ของเด็กเกิดมีชีพ ความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ โรคหัวใจแต่กำเนิด แขนขาผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ และกลุ่มอาการดาวน์ ตามลำดับ ทั้งนี้ ความพิการแต่กำเนิดประมาณ 70% สามารถแก้ไขและฟื้นฟูให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพของมารดา การวางแผนการตั้งครรภ์ ช่วยไม่ให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้ด้วยการรับประทานโฟเลตตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งครรภ์จนครบ 3 เดือน การดูแลสุขภาพของมารดา รวมถึงดูแลโรคต่างๆ ที่มารดาเป็นอยู่ให้คงที่ หลีกเลี่ยงการติดเชื้อต่างๆ ในมารดา และลดปัจจัยเสี่ยง เช่น งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการใช้สารหรือยาต่างๆ ที่มีผลต่อเด็กในครรภ์</p>
ข่าวสด	<p>ศูนย์บริการคนพิการทางจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว สังกัดสมาคมสายใยครอบครัวว่า เป็นศูนย์พัฒนาสุขภาพหรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ มีหน้าที่จัดกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสุขภาพให้กับผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน อาชีพ ศิลปะบำบัด การสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างสุข เกษตรสิ่งแวดล้อม ดนตรี การขับร้อง สิทธิและการเป็นพลเมือง เป็นต้น ตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการฯ ให้บริการ 3 กลุ่ม คือ 1.คนพิการทางจิต 2.ผู้มีแนวโน้มจะพิการ และ 3.ผู้ดูแลคนพิการ หลักการทำงานคือ หลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ การดำรงชีวิตอิสระ และบริการแบบเน้นสุขภาพ</p>
เดลินิวส์	<p>ตรวจสอบโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว น.อ.สมศักดิ์ ชาวสุวรรณ รองปลัดก.ดิจิทัลฯ กล่าวว่า ได้ร่วมมือและประสานงานกับ อย. กสทช. สคบ. และ บก.ปคบ. เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ หลังจากมีการบังคับใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ให้ครอบคลุมฐานความผิดมากขึ้น และเพิ่มบทกำหนดโทษให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การนำเสนอและเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น การซื้อขายเปลี่ยนจากผ่านเว็บไซต์เป็นการซื้อขายผ่านโซเชียล มีเดีย ทำให้การควบคุมดูแลซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น</p>
เว็บไซต์ amarintv	<p>ผู้ป่วยถูกกักเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์เรื่อง นายไกรสร เต็งตระกุล อายุ 37 ปี เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง เสียชีวิตหลังถูกงูเห่ากัด เจ้าหน้าที่รพ.ให้นอนดูอาการจนเสียชีวิต โดย น.ส.มนัสชญา พนกร น้องของผู้ตายเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผ่านโทรศัพท์ว่า ความดันพี่ชายต่ำ หายใจติดขัด แพทย์พยายามปั๊มหัวใจ 40 นาที แต่ไม่ผล เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีการฉีดยาให้ แต่งูตัวใหญ่ทำให้พิษมาก และคนไข้ถูกงูกัดที่มือ จากการสอบถามคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ยืนยันพี่ชายมีสติ พูดคุยรู้เรื่อง และยังทำการรัดแขนไว้ถึง 3 จุด จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงมีอแพทย์แล้วถึงเสียชีวิต รพ.ได้ทำการรักษาจริงหรือไม่ ตนจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชาย</p> <p>ด้านเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในวันเกิดเหตุ เล่าว่า ได้แจ้งเจ้าหน้าที่รพ.ว่านายไกรสรถูกงูเห่ากัดและนำซากงูมาให้ด้วย เจ้าหน้าที่ได้ตัดเชือกที่รัดแขนออก แจ้งว่าจะต้องรักษาตามอาการ ดูว่าได้รับพิษปริมาณมากหรือไม่ จนผ่านไป 30 นาที สังเกตเห็นเพียงติดเครื่องวัดชีพจรที่ปลายนิ้ว ไม่มีการฉีดยาหรือให้ยาใด ๆ จนนายไกรสรเริ่มบ่นปวดแขน แพทย์จึงส่งตัวไปห้อง ไอ.ซี.ยู ระหว่างทางยังมีสติ คุยได้ แต่ไม่ถึง 10 นาที นายไกรสรบอกว่าหัวใจเริ่มเต้นแรง เริ่มง่วง และจะไม่ไหว แพทย์ได้ให้เพื่อนออกไปปรนอกรห้อง อย่างไรก็ตาม ครอบครัวไม่ได้แจ้งความเอาเรื่องกับรพ. เพียงอยากทราบความจริงและไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก</p>